



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564

เรื่อง

1. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: จีดีพีเกษตร ปี 65
2. ราคาน้ำมัน-ค่าบาท-โควิด เสี่ยง'จีดีพีเกษตรไทย'ปี2565
3. 'เฉลิมชัย'เร่งขับเคลื่อนงานหนุนเกษตรวิถีใหม่-ปฏิบัติได้จริง
4. 'กรมการข้าว'ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพปรับปรุงสภาพพันธุ์ข้าวตั้งเป้าผลิต...
5. ส่งเยาวชนเกษตรฝึกงานฟาร์มญี่ปุ่น
6. รมช.เกษตรฯมอบเครื่องจักรกลการเกษตรยกระดับ-เพิ่มศักยภาพการผลิต...
7. ภาพข่าว: ร้อยเรียงความดี
8. ม.หอการค้าเผยส่งออกไทยปี65น่าหวังฟื้นจริง11ปัจจัยส่งผลเสีย2แสนล้านบาท
9. 'พาณิชย์'โชว์ประกันรายได้3ปี อัดฉีด2.26แสนล้านบาทดูแลเกษตรกร
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. ศมช.สกลนคร ชูเกษตรกรฝั่งแดงผลิตข้าวอินทรีย์
12. 'กาแฟออร์แกนิก'วังสะพุงของดีที่ต้องลอง

สื่อ

- ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
แนวหน้า
บางกอกทูเดย์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
เดลินิวส์
สยามรัฐ
เดลินิวส์



จีดีพีเกษตรปี 65: นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2-3% โดยสาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกสาขา จากปัจจัยสนับสนุนทั้งสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย การดำเนินนโยบายด้านการเกษตรที่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี แม้มียุทธศาสตร์แต่ยังคงเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ สถานการณ์ของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน.

ราคาน้ำมัน-ค่าบาท-โควิด เสี่ยง 'จีดีพี'เกษตรไทย'ปี 2565

● **ยุพิน พงษ์ทอง**
กรุงเทพธุรกิจ

ภาคการเกษตรของประเทศไทย มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศ 7.3 ล้านครัวเรือนในปี 2563 และมีการครอบครองที่ดินเพื่อการเกษตรมากกว่า 116 ล้านไร่ ในปี 2556 ซึ่งเห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญสามารถช่วยกำหนดทิศทางโดยรวมของประเทศว่าปี 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีความเป็นอยู่อย่างไร และเศรษฐกิจไทยยังไปต่อได้หรือไม่

ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2-3% โดยสาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกสาขา จากปัจจัยสนับสนุน ทั้งสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย การดำเนินนโยบายด้านการเกษตรที่ต่อเนื่อง ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรของไทย

อย่างไรก็ตาม **ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม เช่น ภัยธรรมชาติ**



และความแปรปรวนของสภาพอากาศ สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดการระบาดในระลอกใหม่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

โดยหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากกว่าประเทศคู่แข่ง จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสินค้าเกษตรไทย และราคาน้ำมันดิบที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นไปด้วย

ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหรือจีดีพีเกษตร ปี 2564 มีอัตราการขยายเพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย จากที่คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 1.7-2.7% เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมท้ายปีในบางพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 ทำให้เพาะปลูกพืชและประมงมีผลผลิตมากขึ้น

ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดสูงขึ้น จึงใจให้เกษตรกรเพิ่มการผลิต

และบำรุงรักษาที่ดี รวมไปถึงการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐ เช่น การขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การพักชำระหนี้ และการประกันรายได้ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตและบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ขยายตัว

หากพิจารณาในแต่ละสาขาพบว่าสาขาพืชในปี 2564 ขยายตัว 3.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยพืชสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าวนาปรัง มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2564 มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก รวมถึงการปลูกทดแทนพืชชนิดอื่น เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และในบางพื้นที่สามารถเพาะปลูกข้าวนาปรังได้ 2 รอบ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการดูแลรักษาที่ดี **มันสำปะหลัง** ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ราคามันสำปะหลังปรับตัวเพิ่ม **ยางพารา** ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นยางสมบูรณ์ดี ประกอบ กับต้นยางพาราที่กรี๊ดได้ส่วนใหญ่อยู่ใน ช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง อีกทั้งภาครัฐยังมีโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง จึง จูงใจให้เกษตรกรบำรุงดูแลมากขึ้นและ เพิ่มจำนวนวันกรี๊ด

ปาล์มน้ำมัน มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจาก แหล่งผลิตสำคัญทางภาคใต้มีปริมาณ น้ำฝนมากขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ประกอบกับ ในปี 2564 มีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ต้นปาล์ม น้ำมันที่ให้ผลผลิตในช่วงกลางปีถึงปลายปี 2564 มีทะลายสมบูรณ์ดี

สาขาปศุสัตว์ หดตัว 2.4% ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร และไข่ไก่ โดยผลผลิตไก่เนื้อลดลง เนื่องจากความต้องการบริโภคที่ชะลอตัว จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลผลิต สุกรลดลงเนื่องจากเกษตรกรปรับลดปริมาณ การเลี้ยงสุกรจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ปรับตัวสูงขึ้น

สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 3.7% เนื่องจากมีการจ้างบริการเครื่องจักร กลและอุปกรณ์ทางการเกษตร ในการเตรียม พื้นที่เพาะปลูก การบำรุงดูแลรักษา และการ เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่ เพาะปลูกพืชที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรังมันสำปะหลัง และสับปะรดโรงงาน และพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน

'เฉลิมชัย'เร่งขับเคลื่อนงาน ทฤษฎีใหม่-ปฏิบัติได้จริง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนา “DOAE Next Step” ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ ที่โรงแรมรามารการ์เด็น กทม. ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับวิธี

การทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะมุ่งสู่การเป็น Digital DOAE เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรฯ ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

นายเฉลิมชัย เปิดเผยด้วยว่า เราต้องเดินตามเทคโนโลยีให้ทัน ตามยุคตามสมัย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร มีความสำคัญอย่างมาก เพราะมีข้าราชการอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทย มีความสนิทสนมในระดับครัวเรือนกับเกษตรกร ซึ่งเป็นสิ่งที่คนพูดมาตลอดว่าอยากให้ข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯ เข้าถึงพี่น้องเกษตรกร เหมือนเป็นคนในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ในระดับ

ผู้บริหารต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในพื้นที่ เพราะเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ

“ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างชัดเจน ต้องให้มีความทันสมัยและพร้อมไปกับโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 15 นโยบายสำคัญที่กำหนดนั้น จะเป็นสิ่งที่จะต้องให้พี่น้องเกษตรกร ได้เข้าถึง เรียนรู้ และสามารถปฏิบัติได้จริง เพราะฉะนั้นหากจะประสบความสำเร็จได้ทุกคนจะต้องนำไปใช้ไปปฏิบัติแล้วส่งถึงพี่น้องเกษตรกรได้ด้วย ซึ่งเราต้องพัฒนาพี่น้องเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยตัวเอง พร้อมทั้งต้องบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร เพื่อร่วมกันเดินไปข้างหน้าและมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้” นายเฉลิมชัย กล่าว

'กรมการข้าว'ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพปรับปรุงสภาพพันธุ์ข้าวตั้งเป้าผลิต5พันตัน/ปี

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างอาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โดยมีนายพนม แผลงฤทธิ์ ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต้อนรับ โดยนายณัฐกิตติ์เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงมอบหมายให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรและสหกรณ์ และนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ สั่งการให้กรมการข้าว เร่งติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพฯ เพื่อยกระดับการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอกับความต้องการ

นายณัฐกิตติ์เปิดเผยอีกว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ได้รับการปรับปรุง/เพิ่มเติม 3 กิจกรรม คือ 1.ชุดเครื่องจักรบรรจุ พร้อมระบบจัดเรียงอัตโนมัติประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพ ที่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการบรรจุเมล็ดพันธุ์จากเดิมที่สามารถบรรจุได้ 25 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 45 ตัน/วัน (การทำงาน 7 ชั่วโมง/วัน) 2.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพให้ทันสมัย ทดแทนระบบเดิมที่ใช้มานานกว่า 20 ปี และ 3.งานจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานใหม่ และจัดซื้อ/ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์จากเดิม 4,000 ตัน/ปี เป็น 5,000 ตัน/ปี

ส่งเยาวชนเกษตรกรฝึกงานฟาร์มญี่ปุ่น

นายวิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่าได้ดำเนินโครงการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2528 ปัจจุบันมีผู้ผ่านการคัดเลือก 136 คน และจากการติดตามผลหลังจากกลับจากญี่ปุ่น พบว่าส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพการเกษตร นำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้กับการทำงานของตน พัฒนาผลผลิตการเกษตร มีคุณภาพดี ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ได้รับสมัครเยาวชนที่เป็นบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตร คัดเลือกเข้าร่วมโครงการไปแล้ว โดยจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะด้านการเกษตรและฝึกภาษาญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 เดือน ช่วงเดือน

มกราคม-เมษายน 2565 ที่ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรอาเซียน จ.กาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกงานกับเกษตรกรญี่ปุ่น 11 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565-มีนาคม 2566

ทั้งนี้ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มีความสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ซึ่งผู้แทนเยาวชนเกษตรกรที่จะเดินทางไปฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรไทยในอนาคต จึงขอให้ตัวแทนเยาวชนเกษตรกรตั้งใจเรียนรู้ อดทน มีวินัย นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้

เกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชนตนเอง และสนับสนุนเยาวชนเกษตรกรให้เข้ามาเป็นผู้นำในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรของไทยให้เข้มแข็งต่อไป

สำหรับโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศไทย (Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) เยาวชนเกษตรกรจะได้ฝึกงานทำเกษตรสาขาต่างๆ เช่น ข้าว ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ผลไม้ต่างๆ และฟาร์มปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่น ด้วย

รมช.เกษตรฯมอบเครื่องจักรกลการเกษตรยกระดับ-เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อต้องการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพื่อลดผลกระทบจากการหดตัวของภาคเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของภาครัฐในการลงทุนเพื่อพยุงเศรษฐกิจและเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายในประเทศเป็นหลัก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกรอบนโยบายด้านการเกษตร โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพการผลิต และต่อ ยอดของเดิมให้ดีขึ้น เน้นการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรแปลงใหญ่ ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ และมีการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่วางแผนการผลิต การแปรรูป

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ จ.อุทัยธานี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ซึ่งสำนักงานเกษตร จ.อุทัยธานี จัดขึ้นที่ อบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 30 กลุ่ม ของ จ.อุทัยธานี โดยมีผู้ร่วมงาน 200 คน เพื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่ ได้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุ ที่มอบให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในครั้งนี้ มีมูลค่า 83 ล้านบาทบาท อาทิ รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องอัดฟางข้าว เครื่องหยอดข้าว ไดรอนเพื่อการเกษตร เครื่องสูบน้ำ เครื่องสาบอ้อย มูลไก่ กาก



มนัญญา ไทยเศรษฐ์



น้ำตาล ดาข่าข พลาสติกคลุมดิน เครื่องพรวนดิน เครื่องปั่นไฟ เครื่องพ่นยา ถูงห่อผลผลิต ถังบดบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ด้านนายประเสริฐ วนิชชากรวิวัฒน์ เกษตร จ.อุทัยธานี ได้กล่าวว่าการส่งมอบเครื่องจักรกลรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร โดยสืบเนื่องมาจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 83,786,850 บาท ให้จังหวัดอุทัยธานีดำเนินการตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ทั้งหมด 30 แปลง เกษตรกร 1,985 ราย โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นเจ้าของสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 23 แปลง เกษตรกร 1,361 ราย จำนวน 9 ชนิดสินค้า ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด ปาล์มมัน มัน ถั่วเหลืองฝักสด พุรีเยน มะม่วง และพืชผัก, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จำนวน 6 แปลง เกษตรกร 588 ราย ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว และสำนักงานปศุสัตว์

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26370

หน้า: 10(บน)

Col.Inch: 84.29

Ad Value: 177,009

PRValue (x3): 531,027

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รมช.เกษตรฯมอบเครื่องจักรกลการเกษตรยกระดับ-เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร



จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 แปลง เกษตรกร 38 ราย
ชนิดสินค้า ได้แก่ แพะ โดยกลุ่มแปลงใหญ่ ทั้ง 30
แปลง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้าง ตามแผนงานโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะส่งมอบให้กับ
กลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามแผนการ
ผลิตของกลุ่มต่อไป

ด้าน น.ส.มนัญญา รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ได้กล่าวต่อว่าเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ของ
จังหวัดอุทัยธานี ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล
การเกษตร ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งเงินทุน ที่เกษตรกรได้รับ
จะสามารถนำไปใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว
และพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของกลุ่ม
แปลงใหญ่ได้ตามเป้าประสงค์ของโครงการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

นายวันชัย ชีวระ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูก
ถั่วเหลืองฝักสดแปลงใหญ่ จ.อุทัยธานี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มฯ
มีสมาชิก 270 คน มีพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองฝักสด 4,500 ไร่ สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ปีละ 90 ล้านบาท รู้สึกดีใจที่ภาครัฐ
ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรมาในครั้งนี้ โดยได้รับรถ
ไถขนาด 40 แรงม้า เครื่องหยอดถั่วเหลือง โครนเพื่อการเกษตร
เครื่องอัดฟางข้าว ที่จะมาบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อ
บริการสมาชิกในราคาที่ถูก เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกรรวมทั้งยังทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลมาทดแทนแรงงานคน ก็จะมีควมรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาและทำบัญชี
ควบคุมไว้ทั้งหมด.

ชนม์สวัสดิ์ ท่องโพธิ์งาม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14849

Col.Inch: 23.94

Ad Value: 21,546

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 64,638

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ร้อยเรียงความดี



ร้อยเรียงความดี : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบ “หน้ากากอนามัย CP” จำนวน 100,000 ชิ้น จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ท่องเที่ยวทางการเกษตร ทั้งหมด 31 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของท่านประธานอาวุโส “ธนินท์ เจียรวนนท์” ที่มอบหมายให้กับกลุ่มธุรกิจเข้าไปช่วยเหลือสังคม ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงความดี”



ม.หอค้าเผยส่งออกไทยปี65น่าห่วง ฟื้นธง 1 ปีปัจจัยส่งผลเสีย 2 แสนล้าน

นายอรรถ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากภาวะวิกฤตทิศทางการส่งออกไทยของปี 2565 ภายใต้ 4 ปัจจัยบวก 6 ปัจจัยลบ และ 5 ปัจจัยที่ต้องติดตามต่างๆ โดยปัจจัยบวกต่อการส่งออกคือ 1. เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้ายังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง 2. เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า คาดเฉลี่ย 32-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 3. หลายประเทศมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ครอบคลุมประชากรมากขึ้น 4. แนวโน้มความต้องการสินค้าสุขภาพและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่มากขึ้น

ขณะที่ปัจจัยลบต่อการส่งออก คือ 1. การระบอบของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศจากสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งประเมินว่าการแพร่ระบาดจะรุนแรงที่สุดในไตรมาสที่-ปีใหม่และอยู่ต่อเนื่องในไตรมาส 1 และ 2 ซึ่งจะกระทบต่อการส่งออก 1-2% หรือคิดเป็นมูลค่า 2-4 หมื่นล้านบาท 2. ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศต่างๆ ที่ลดทอนกำลังซื้อของผู้บริโภค ผลจากต้นทุนสูงราคาสินค้าแพงขึ้นต้นเงินเฟ้อโลก สูงขึ้น 3.8% 3. นโยบาย ZERO COVID ของจีน เป็นอุปสรรคคือส่งออก-นำเข้าสินค้า และเดินทางระหว่างกัน 4. ชาติแคว้นคู่คอนเทนเนอร์และค่าระวางสูง แม้อาจ

ไม่รุนแรงเท่าปี 2564 แต่น่าจะขาดประมาณ 1.5 แสนตู้

5. ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้น จากความต้องการสูงขึ้น ความตึงเครียดของในยูเครน และโอเปกลดกำลังผลิต คาดราคาน้ำมันโลกเฉลี่ยเกิน 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากปีนี้ 65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 6. ปัญหาการสะดุดของห่วงโซ่อุปทาน (SUPPLY CHAIN DISRUPTION) ซึ่งหากขาดแคลนวัตถุดิบถึง 15% ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร กระทบต่อการส่งออกถึง 4.4%

นายอรรถ กล่าวอีกด้วยว่า สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในปี 2565 คือ 1. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2565 ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าไทยจะได้ดุลการค้าหรือเสียดุลการค้าหลังอาร์เซป ซึ่งเดิมไทยยังขาดดุลรวมกับสมาชิกในอาเซียนประมาณ 1.4-1.6 แสนล้านบาท 2. การดำเนินการของรฟโพลาว-จีน ซึ่งทำให้หลายประเทศในอาเซียนหรือนอกอาเซียนสนใจลงทุนการตั้งศูนย์กระจายสินค้าและขนส่งเพื่อหวังเป็นศูนย์กลางอาเซียน ก็จะทำให้ไทยส่งออกได้ลดลงและขาดดุลการค้าตั้งแต่ปีแรกๆของโครงการนี้เปิดบริการประมาณ 6 หมื่นล้านบาท

3. นโยบายการเปิด/ปิดประเทศของประเทศคู่ค้าหรือมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของอาจเข้มงวดขึ้นของประเทศคู่ค้า ซึ่งขณะนี้ไอเอ็มโคโนมิกส์ระบุว่าเศรษฐกิจในยุโรป และสหรัฐอเมริกา 4. สงครามการค้า เทคโนโลยี ค่าเงินระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ และ 5. ภาษีคาร์บอนตลาดยุโรปในปี 2566 ซึ่งไทยเหลือเวลาปรับตัวเพียง 1 ปีเท่านั้น

นายอรรถ กล่าวว่ ทั้งนี้ จากปัจจัยทั้ง 15 ประเด็น ทำให้แบ่งความน่าจะเป็นออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีไอเอ็มโคโนมิกส์ในโลกรุ่นแรง ไม่เกินไตรมาส2/2565 ประเทศไทยจะมีมูลค่าการส่งออก 275,074 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (270,952-279,082 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ขยายตัว 3.2% ถึง 6.3% ค่ากลาง 4.8% กรณีไอเอ็มโคโนมิกส์ในโลกรุ่นแรงเกินทั้งปี ประเทศไทยจะมีมูลค่าการส่งออก 262,991 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (259,050-266,822 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยติดลบ 1.3% ถึง 1.6% ค่ากลาง 0.2% ทั้งนี้ คาดว่าปี 2564 ส่งออกไทยขยายตัว 13.3% และมีส่วนแบ่งในตลาดโลก 3-5%

“ปัจจัยลบและปัจจัยที่ต้องติดตาม หากเกิดขึ้นรุนแรงจะกระทบต่อการส่งออกไทยทันที 1-2 แสนล้านบาท หรือ กระทบต่อตัวเลขส่งออก 2-3% ในระยะสั้นรัฐบาลและภาคเอกชนต้องเร่งลดอุปสรรค ทั้งเรื่องการเจรจาบีบจีน เปิดช่องทางทางด่วนให้สินค้าไทยที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานสาธารณสุขเข้าตรงโดยไม่พักถ่ายในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ส่งเสริมการเข้าไปตั้งศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า บริการจัดการเรื่องต้นทุนสินค้า เร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถร่วมใช้ประโยชน์จากรถไฟลาว-จีน เช่น สะพานหนองคาย แห่งที่ 2 เชื่อมเส้นทางหนองคายกับเวียงจันทน์ได้” นายอรรถ กล่าว ■

'พาณิชย์' โชว์ประกันรายได้3ปี อัดฉีด2.26แสนล้านดูแลเกษตรกร

ผู้จัดการรายวัน360 - "พาณิชย์" โชว์ผลงานประกันรายได้ 3 ปี อัดฉีดเงินส่วนต่างช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 226,205 ล้านบาท ดูแล 7.92 ล้านครัวเรือน หรือครอบคลุม 31.68 ล้านคน เผยปัจจุบันเหลือจ่ายส่วนต่างข้าว-ยางพารา ส่วนปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ไม่ต้องจ่าย หลังราคาพุ่งทะลุเพดาน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้ พืชเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันให้มีการดำเนินการมาแล้วนับเป็นปีที่ 3 สามารถดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.69 ล้านครัวเรือน ใช้เงินรวม 3 ปี 155,127 ล้านบาท ยางพารา 1.88 ล้านครัวเรือน เงินรวม 3 ปี 41,494 ล้านบาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.5 แสนครัวเรือน เงินรวม 3 ปี 4,112 ล้านบาท มันสำปะหลัง 5.2 แสนครัวเรือน เงินรวม 3 ปี 18,249 ล้านบาท และปาล์มน้ำมัน 3.8 แสนครัวเรือน เงินรวม 3 ปี 7,221 ล้านบาท สรุป 3 ปี ดูแลเกษตรกร 226,205 ล้านบาท รวม 7.92 ล้านครัวเรือน หรือดูแลสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 4 คน เท่ากับดูแลครอบคลุม 31.68 ล้านคน

"โครงการประกันรายได้ ช่วยสร้างความ

มั่นคงในชีวิตให้กับเกษตรกรและครอบครัว ถือเป็นยุคเฟื่องฟูของการทำการเกษตร ทั้งในส่วนของรายได้ ที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย หากราคาสินค้าเกษตรไม่ถึงตามที่ประกันรายได้เอาไว้ หรือมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น จากการที่ได้ผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าที่ประกันรายได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นความสามารถของรัฐบาล ซึ่งมีนายจรินทร์เป็นผู้รับผิดชอบและขับเคลื่อนการกิจนี้" นางมัลลิกากล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการประกันรายได้ปี 3 โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับสินค้าเกษตร 2 ชนิด คือ ข้าวและยางพารา ซึ่งได้มีการจ่ายส่วนต่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนพืชเกษตรอีก 3 ชนิด คือ ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้เอาไว้ ทำให้ไม่มีการจ่ายส่วนต่าง ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการเสริมที่กระทรวงพาณิชย์ได้นำมาใช้ ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เฉพาะข้าว นายจรินทร์ได้ผลักดันโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือสูงสุด 20,000 บาท ซึ่งเงินก้อนนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออเงินตรงเข้าบัญชีเกษตรกรครบหมดแล้ว ถือเป็นของขวัญจากรัฐบาลที่มอบให้เกษตรกรก่อนปีใหม่.

เกษตรวันนี้..... ● ปริมาณน้ำในทุ่งรับน้ำทั้ง 11 แห่งของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงมีปริมาณน้ำค้างทุ่งประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) สั่งด่วนให้เร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ กลุ่มเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี-มูล ให้เข้าสู่ภาวะปกติก่อนสิ้นปี พร้อมทั้งติดตามการจัดสรรน้ำ การเพาะปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง..... ● โดยวางแผนระบายน้ำออกจากทุ่งให้เหลือค้างทุ่งที่ระดับความลึกไม่เกิน 30 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นแก้มตุ้มในการปลูกข้าวนาปรัง และลดการใช้ปริมาณน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก

ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งขณะนี้อยู่รับน้ำทั้ง 11 แห่ง ได้ระบายน้ำตามแผนแล้ว 8 แห่ง คือ ทุ่งบางระกำ ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวัง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งบางบาล-บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งบางกุ่ม และทุ่งบางกุ้ง..... ● ส่วนที่เหลืออีก 3 แห่ง คือ ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด และทุ่งโพธิ์พระยา เหลือปริมาณน้ำที่จะต้องระบายออก รวมกันประมาณ 73.56 ล้าน ลบ.ม. ได้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำออกโดยไม่ให้กระทบกับพื้นที่ข้างเคียง ส่วนแม่ข่ายการเงินจะสูบน้ำออกช่วงน้ำทะเลลดต่ำเท่านั้น คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติสามารถเก็บกักน้ำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้อย่างแน่นอน..... ●

เกษตรวันนี้

นายกเหล่าปอปลี



สมช.สกลนครชูเกษตรกรฝั่งแดงผลิตข้าวอินทรีย์

นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เปิดเผยว่า กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหอม 4 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีการรวมกลุ่มมาตั้งแต่ปี 59 มีสมาชิก 49 ราย พื้นที่ประมาณ 494 ไร่ โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทางกลุ่มจะผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมไปถึงการส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้มีการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งปัจจุบันกลุ่มมีการตลาดที่แน่นอนเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร และแนวทางในปี 2565 จะมีการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ ในการขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น อีกทั้งทางกลุ่มได้มีการเข้าร่วมโครงการอินทรีย์ 1 ล้านไร่ กรมการข้าว จึงนำมาต่อยอดให้กับสมาชิกกลุ่มต่อไป

ด้าน นางสมปอง มูลตองคะ ประธานแปลงใหญ่ข้าวหอม 4 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กล่าวว่า ก่อน

จะมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม จุดเริ่มต้นเกิดจากที่นายธีระ ดวงลำพัน ประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์ ที่เป็นเกษตรกรต้นแบบให้กับคนในชุมชนได้หาวิธีการโดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ และพบว่า เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต และเป็นประโยชน์ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งเวลานำมาปรุงอาหาร หรือการแปรรูปก็ได้อาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มีคุณค่า ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้พื้นที่ของกลุ่มได้มีการเลี้ยงปลาเพื่อให้พื้นที่มีการทำการเกษตรแบบครบวงจรและที่สำคัญพื้นที่ยังพร้อมให้ลูกหลานได้กลับมาบ้านเกิดมีอาชีพการงานพร้อมสืบทอดงานของกลุ่มแปลงใหญ่

“จากที่กรมการข้าว เข้ามาส่งเสริมดูแลเป็นที่เลี้ยงผลิตข้าวตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงกระบวนการแปรรูป จุดเด่นของข้าวกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหอม 4 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม คือ การปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวกข 6 ข้าวกข 22 ข้าวพันธุ์โรซเบอรี่ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำโขง และมีคุณค่าทางอาหารสูงครบถ้วน นุ่ม หอม”

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26370

หน้า: 1(บน), 17

Col.Inch: 58.78

Ad Value: 123,438

PRValue (x3): 370,314

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'กาแฟออร์แกนิก' วังสะพุงของดีที่ต้องลอง



'กาแฟออร์แกนิก' วังสะพุงของดีที่ต้องลอง



นายนิวัฒน์ นุราช เจ้าของไร่กาแฟสายคาแฟ@เลย ตั้งอยู่บ้านลาด หมู่ 7 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย เล่าว่า เป็นคนชอบดื่มกาแฟเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มีที่ดินที่ว่างเปล่าประมาณ 27 ไร่ จึงคิดวางแผนปลูกกาแฟร่วมกับครอบครัวเมื่อ 7 ปีที่แล้ว โดยได้ซื้อต้นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าจากเพื่อน ๆ ที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 4,000 ต้น ราคาต้นละ 10 บาท เริ่มแรกก็ประสบปัญหาเนื่องจากดินกาแฟขาด

จึงศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจนค้นพบแนวทางการบริหารจัดการดินกาแฟให้ดีขึ้นแล้วได้ เพราะดินกาแฟปลูกในพื้นที่ จ.เลย นั้นช่วงหน้าแล้งจะต้องให้น้ำ เพื่อช่วยให้ต้นกาแฟทนต่อสภาพอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อน โดยการขุดกับาดาล ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยในการดึงน้ำจากพื้นที่ต่ำขึ้นไปช่วยกระจายน้ำเพื่อรดต้นกาแฟในที่สูง ปล่อยให้ไหลลาดลง



มาจำลองเหมือนธรรมชาติ ทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดเวลา หลังจากผ่านไป 3 ปี ต้นกาแฟเริ่มออกผลผลิตอาจจะยังไม่มาก แต่ทำให้เจ้าของไร่พอได้มีรอยยิ้ม จนเก็บผลผลิตมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมามีประชาชน นักศึกษา รวมถึงชาวต่างชาติ เข้ามาเยี่ยมชมและชิมกาแฟถึงไร่

ทั้งนี้พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 27

ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 5 ตันต่อปี เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปีที่ 3 ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 185 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเกือบทั้งหมดจำหน่ายในรูปของกาแฟคั่วบรจจุจก กิโลกรัมละ 500 บาท สารกาแฟ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 140 บาทต่อกิโลกรัม จำหน่ายให้แก่พ่อค้าทั่วไป ส่งขายให้กับโรงงานแปรรูป ส่วนผลผลิตที่เหลือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น เมล็ด

กาแฟคั่ว กาแฟสด กาแฟคั่วบดในซองดริป กาแฟได้ชื่อแบรนด์ "ชายคากาแฟ@เลย Chaykha Coffee" และขายผ่านทางออนไลน์

"กาแฟออร์แกนิก" (Organic Coffee) เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับกระแสความนิยมน้อยแต่แพร่หลาย เนื่องจากเป็นกาแฟที่ปลูกโดยวิถีทางธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคกาแฟที่รักสุขภาพได้เป็น

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 26370

Col.Inch: 58.78 Ad Value: 123,438

หัวข้อข่าว: 'กาแฟออร์แกนิก'วังสะพุงของดีที่ต้องลอง

หน้า: 1(บน), 17

PRValue (x3): 370,314

คลิป: สีสี่



อย่างดี เกษตรกรจึงหันมาปลูกกาแฟเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดเลยเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าออร์แกนิก 100% จนประสบผลสำเร็จถือเป็นต้นแบบของเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลผลิตสร้างรายได้ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของ

เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย ดังนั้นขอวิงวอนภาครัฐภาคเอกชน ช่วยหาวิธีหาช่องทาง/โครงการสนับสนุนแก้ไขด้านราคาเพื่อสร้างยอดขายให้พื้นที่กลับคืนมาโดยเร็ว อย่าให้ต้องประสบกับภาวะการขาดทุนยาวนานมากกว่านี้

ดำรงค์ รักษ์ธรรยาวงค์ รายนาน